



CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – VICTORIA

ABN: 99 356 098 668

20A Droop Street, Footscray VIC 3011

90 Knight Avenue, Sunshine North VIC 3020

P.O. Box 2115, Footscray VIC 3011

Tel: 03 9689 8515

## **THƯ NGỎ GỎI NHỮNG NGƯỜI TỔ CHỨC, ĐỒNG BÀO VÀ CÁC BẠN TRẺ ĐÃ HOẶC CÓ Ý ĐỊNH ĐI XEM NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CÓ CA SĨ TỪ VIỆT NAM SANG TRONG THÁNG 7, THÁNG 8 VÀ TRONG TƯƠNG LAI.**

Kính thưa quý ông bà, cô chú, đặc biệt là các bạn trẻ và du sinh, những người đã, đang hoặc có ý định sẽ đi xem, và những người tổ chức những chương trình có văn nghệ sĩ từ VN sang Úc trình diễn.

Hôm nay đây, trước hiện tình và nguy cơ mất nước vào tay Tàu cộng qua Dự luật Đặc Khu Kinh Tế và Đạo Luật An Ninh Mạng để bị miệng người dân đang xây ra trước mắt toàn thể mọi người trong cũng như ngoài nước và trước mắt quý vị và các bạn trẻ là những người trong quá khứ đã đi xem, ủng hộ hay tổ chức những chương trình có ca sĩ do nhà cầm quyền CSVN cho phép và đưa ra hải ngoại để làm công cụ cho những âm mưu thâm độc của Nghị Quyết 36 của họ là:

1. Chia rẽ, gây hoang mang và làm suy yếu tiềm lực về nhân sự và tài chính trong cộng đồng người Việt Tự Do ở hải ngoại.
2. Lừa gạt dư luận quốc tế về thực trạng nhân quyền và tự do ngôn luận tại VN
3. Đánh bóng và kinh tài cho chế độ qua hình thức trốn đóng thuế cho quốc gia sở tại, rửa tiền cướp của dân và tiền hối lộ của các cán bộ đảng và nhà nước CSVN.
4. Đánh thuế và chia chác trên những lợi nhuận do những ca sĩ chúng cho phép hoặc ra lệnh ra hải ngoại trình diễn.
5. Ru ngủ đồng bào hải ngoại để che đậy, đánh lạc hướng những hành động bác nước, hại dân mà chúng đã và đang gây ra tại quê nhà trên những đồng bào và trên đất nước kém may mắn của chúng ta.

Chúng tôi, trong những cuộc biểu tình chống những dã tâm và âm mưu thâm độc này của đảng và tà quyền CSVN qua hình thức văn nghệ đã liên li lên tiếng cảnh báo cho quý vị và các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn du sinh và những người tổ chức biết là quý vị và các bạn đã và đang vô tình hà hơi tiếp sức, nối giáo cho tà quyền Hán nguy CSVN mạnh thêm, giàu thêm và làm thêm những hành vi bán nước, hại dân của chúng. Nhưng có lẽ quý vị đã cho rằng chúng tôi và cộng đồng người Việt hải ngoại là những người phóng đại, quá khích hay gán ghép tội bán nước cho nhà cầm quyền CSVN một cách thái quá.

Nhưng kính thưa quý vị và các bạn,

Những lời cảnh báo đó của chúng tôi nay đã xây ra rõ ràng trước mắt toàn thể quý vị và các bạn qua dự luật bán nước Đặc Khu Kinh Tế của cái gọi là Quốc Hội bù nhìn CSVN và việc thông qua Đạo luật An Ninh Mạng để bị miệng chính quý vị, các bạn và toàn thể người dân VN vừa qua.

Chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy Google bài hát “Chúng Đi Buôn” của nhạc sĩ Phan Văn Hưng để thấu hiểu và cảm nhận được những gì đảng và tà quyền phản quốc hại dân CSVN đã, đang, sẽ làm và sẽ bán trên đất nước, quê hương và dân tộc chúng ta.

Kính thưa quý vị và các bạn,

Không có gì hoặc lúc nào là quá trễ để mỗi người trong chúng ta thức tỉnh và có thái độ cương quyết và dứt khoát cũng như bù đắp lại những gì chúng ta vì nhẹ dạ hay vô tình đã làm trong quá khứ đối với đồng bào và dân tộc.



**CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – VICTORIA**

ABN: 99 356 098 668

20A Droop Street, Footscray VIC 3011

90 Knight Avenue, Sunshine North VIC 3020

P.O. Box 2115, Footscray VIC 3011

Tel: 03 9689 8515

Trước cảnh trong nước, toàn thể đồng bào già trẻ lớn bé, từ thành thị đến thôn quê đang nhất quyết liều mạng “quyết tử với tà quyền CSVN để cho Tổ Quốc quyết sinh” hiện nay, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi toàn thể đồng bào, quý vị và các bạn trẻ cũng như du sinh hãy:

1. Nhất định không mua vé, không đi xem, không ủng hộ và không tổ chức những chương trình văn nghệ hay sản phẩm văn hóa nào có liên quan đến tà quyền Hán ngụy CSVN. Xin đừng giúp chúng tiếp tục “BUÔN ĐÚNG và BÁN SỐNG đồng bào, giang sơn và dân tộc VN” nữa.
2. Thay vào đó, tích cực tham gia với CDNVTD hải ngoại và Úc Châu trong các cuộc biểu tình và sinh hoạt lên án phản đối những hành vi bán nước, hại dân và bịt miệng cấm cản thông tin của tà quyền Hán ngụy phản quốc CSVN.

Trong cuộc biểu tình lên án CSVN bán nước và Tàu Cộng cướp nước trước tòa Lãnh sự của Trung Quốc do CDNVTD-VIC tổ chức ngày 17/6/2018 vừa qua, chúng tôi vô cùng xúc động và hạnh diện khi thấy rất đông các bạn trẻ và du sinh đã đứng chung, ra mặt dương cao cờ vàng và cầm những tấm biểu ngữ lên án CSVN là phường bán nước. Nay chính các bạn và các em đã nhận ra được ai là kẻ bán nước và cộng đồng nào là cộng đồng yêu nước.

Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả chúng ta, là người VN, khi Tổ Quốc lâm nguy, chúng ta đều phải có trách nhiệm. Không thể tiếp tục thờ ơ hay vô cảm đối với tiền đồ của Tổ Tiên, Dân Tộc và tương lai mai hậu của cháu con ta được nữa.

Xin cảm ơn quý vị, các bạn trẻ và du sinh đã đọc những lời giải bày bộc trực và lời kêu gọi khẩn thiết này của chúng tôi. Xin quý vị và các bạn hãy đồng loạt tẩy chay, trả vé, ngưng mọi tổ chức, tham gia, đóng góp liên quan hay nói gì có lợi cho tà quyền Hán ngụy bán nước CSVN trong tháng 7 và tháng 8 cũng nhưng vĩnh viễn trong tương lai để góp một phần vào công cuộc giải thể chế độ phản quốc và cứu đất nước và dân tộc chúng ta ra khỏi đại họa nô lệ giặc Tàu đang xảy ra trên quê hương VN hiện nay.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn.

Nguyễn Thế Phong

Phó Chủ tịch Nội Vụ và Trưởng ban Chống Nghị Quyết 36 CDNVTD-VIC